

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. “๑ เม.ย. เปิด ๗ ศาลคดีทุจริต” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ
๒. “ศาลอาญายกฟ้อง คดีเจ้าคุณเบอร์ลิน โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่น” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ
๓. “กรมศุลกากรโยนขสมก.รับผิดชอบนำเข้าแม่เหล็กNGVไม่ได้” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
๔. “คิงเพาเวอร์ ฟ้อง ประพันธ์ ๑๙๑ ล.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “โกตีแผ่นดินเวียดนาม” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ
๒. “จุฑามาศ ระทึกคุก ๒๐ ปี” จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. “ความยุติธรรมที่มาช้า” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Source : มติชน

Date : 25 มี.ค. 2560 Page : 8

No: 60108815

1เม.ย.เปิด7ศาลคดีทุจริต

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายสิปพนธ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายนนี้ ศาลยุติธรรมเตรียมเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี โดยเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จะครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง การเปิดทำการศาลอาญา

คดีทุจริตฯ ภาคนั้นจะครอบคลุมทั้ง 9 ภาค โดยศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 3, 4, 5, 6, 8, 9 จะเปิดทำการพร้อมกับภาค 1 ส่วนศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 2 โชนภาคตะวันออก และภาค 7 โชนภาคตะวันตก นั้นจะเปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ สำหรับการเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค นั้น ได้ดำเนินตามกฎหมาย หลังจากมีการเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

Source :

วิทยุโชน

Date :

25 มี.ค. 2560

Page :

3

No :

ศาลอาญายกฟ้อง คดีเจ้าคุณเบอร์ลิน โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่น

รัชดาภิเษก ● ศาลอาญาไม่รับฟ้อง “ไพบูลย์” ฟ้องหมิ่น “เจ้าคุณเบอร์ลิน” โพสต์เฟซบุ๊กตั้ง “พุทธอิสระ” เป็นสังฆราช ระบุพยานหลักฐานยังไม่พอสืบหาพยานหลักฐาน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ห้องพิจารณาคดี 909 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมายเลขคำที่ อ. 892/2559 ที่นายไพบูลย์ นิตติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พระโสภณพุทธิวิเทศ หรือเจ้าคุณเบอร์ลิน เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14, 16 และ 17

โดยคำฟ้องสรุปพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59 จำเลยได้หมิ่นประมาทโจทก์โดยโพสต์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของจำเลย ว่า “นายไพบูลย์ ได้สถาปนาพุทธอิสระเป็นสังฆราชองค์ที่ 20 เรียบร้อยพร้อมสร้อยพระนามสมเด็จพระพุทธอิสระมุณีศรีสังฆะ

ปรีณายกตรีปฏิภกเทือกสุบรรณ จันทรโศขามหาโมลี ศรีเวชชาชีวะวารางกูร มหาสุววงษ์ สุวรรณมหันตคุณ วิบูลย์เผ่าจันตามหาคนานุนายก ตรีปฏิภกธรรมรักชิต มหาคณิศร ก.ป.ก.ส. บวรสังฆารามคาวาสี อรัญวาสี แต่ไม่ได้แจ้งว่า สังฆราชพุทธอิสระทรงสถิต ณ อารามใด ประเทศใดและโลกใดครับ”

และได้นำภาพของโจทก์และพระพุทธรูปมาโพสต์พร้อมข้อความเพิ่มเติมว่า “สนับสนุนให้รัฐบาลแต่งตั้งหลวงปู่พุทธอิสระ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ไพบูลย์ นิตติตะวัน เสนอพุทธอิสระตั้งสังฆราชเอง” ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

โดยศาลพิเคราะห์คำเบิกความ พยานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา ให้ยกฟ้อง

ทั้งนี้ เจ้าคุณเบอร์ลินได้โพสต์ภาพข้อความดังกล่าวบนเฟซบุ๊ก เจ้าคุณเบอร์ลิน พระโสภณพุทธิวิเทศ เมื่อเวลา 01.12 น. วันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา

MIC	NATION REGISTRATION	Subject Heading:
Source:	วิทยสาร	
Date: 25 มี.ค. 2560	Page: 1/1	No:

● กรมศุลกากรยื่นขอสงวนลิขสิทธิ์ขอรับขึ้นชั้นหนังสือไม่ได้ ●

ฟ้องDRFan นอมินี

ชั้นเรียนภาษาเขียน
ศาลไม่คุ้มครอง

“กรมศุลกากร” เดินหน้าลุยส่งหลักฐาน
“ดีเอสไอ” ดำเนินคดี “บ.ซูเปอร์ซารา”
นำเข้า “เมล็เอ็นจีวี 99 คัน”
สำแดงเท็จ ฟ้องข้อหานอมินี



ยื่นเสียงภาษี โยนเปลือกใส่ “บอร์ด ชสมก.” สัญญาารถเมล์ เอ็นจีวีไปตัดสินเอาเอง ไม่เกี่ยวกับกรมศุลกา

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีกับบริษัท ซูเปอร์ซาร์่า ฐานนำเข้ารถเมล์เอ็นจีวีจำนวน 99 คัน ล้ำแดงเป็นเท็จเสียงภาษีและความผิดที่บริษัท ซูเปอร์ซาร์่า เป็นนอมินีในการนำเข้ารถเมล์ดังกล่าว

“ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการส่งฟ้องบริษัท ซูเปอร์ซาร์่ากับทางดีเอสไอ ซึ่งกรมศุลกากรยืนยันว่ารถเมล์ 99 คัน มีการเสียงภาษีจึงต้องมีการเสียภาษีสรรพสามิตจ่ายค่าปรับอีก 2 เท่า และปัจจุบันยังไม่มีการนำรถออก เพราะไม่ต้องการเสียค่าปรับ 2 เท่า ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการเอาผิดกับบริษัทซูเปอร์ซาร์่า ในส่วนของการนำเข้ารถเมล์เอ็นจีวีและมีการล้ำแดงเท็จเสียงภาษีเท่านั้น ส่วนสัญญาที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทำไว้กับบริษัท ซูเปอร์ซาร์่า เพื่อให้นำเข้ารถเมล์ให้และไม่สามารถส่งมอบได้นั้น ก็เป็นเรื่องของ ขสมก. ไม่เกี่ยวกับการดำเนินการของกรมศุลกากร”

นายกุลิศ กล่าวว่า บริษัท ซูเปอร์ซาร์่า มีการนำเข้ารถเมล์เอ็นจีวีรวม 489 คัน แบ่งเป็น 5 ใบชน ประกอบด้วย ใบชนแรกจำนวน 1 คัน ซึ่งบริษัท ซูเปอร์ซาร์่า ยินยอมจ่ายเงินประกันค่าภาษี และค่าปรับ 2 เท่า เป็นเงิน 3.7 ล้านบาท เพื่อนำรถออกไปสำหรับใบชนที่ 2 จำนวน 99 คันนั้น บริษัทไม่ยอมจ่ายภาษีและค่าปรับ 2 เท่า และได้ดำเนินการฟ้องศาลแพ่งฯ เพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวให้สามารถนำรถเมล์เอ็นจีวีดังกล่าวออกจากท่าเรือได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 2 เท่า ให้กรมศุลกากร แต่ภายหลังศาลแพ่งได้ยกเลิกคุ้มครองหลังจากที่กรมศุลกากรยื่นอุทธรณ์

นายกุลิศ กล่าวต่อว่า สำหรับใบชนที่ 3-5 เป็นรถเมล์เอ็นจีวีรวมจำนวน 389

คัน บริษัท ซูเปอร์ซาร์่า ไม่ได้ยื่นประกันหรือหนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากรและยอมจ่ายเงินประกันค่าภาษีนำเข้า 40% เพื่อนำรถออกไปแล้ว โดยผู้นำเข้าขอสงวนสิทธิ์ต่อสู้ขอคืนภาษีในภายหลัง ซึ่งกรมศุลกากร ยืนยันว่าการนำรถเมล์เอ็นจีวีตามใบชนดังกล่าวมีการสำแดงเท็จเหมือนกับ 2 ใบชนแรก

“ผมยืนยันว่า กรมศุลกากรยังไม่ได้ถอนฟ้อง บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี ที่ถูกจับกุมขบวนการฉ้อฉลการขอคืนเงินอากรสินค้าประเภทเหล็กมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 120 ล้านบาท เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างศาลได้สำนวนว่าจะรับฟ้องหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีคดีที่บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี ฟ้องกรมศุลกากรที่อยู่ระหว่างการได้สำนวนของศาลว่าจะรับฟ้องหรือไม่เช่นกัน”

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

25 มี.ค. 2560

Page :

11

No :

60108638

‘คิงเพาเวอร์’ฟ้อง‘ประพันธ์’191ล.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด มอบอำนาจให้นายบัญชา ปรมิตถาวรณ ทนายความ ยื่นฟ้อง นายประพันธ์ คุณมี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และอดีตแกนนำระพันมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นจำเลย เรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงและการขาดรายได้จากการประกอบธุรกิจ และภาพลักษณ์ 191 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากกรณีที่นายประพันธ์ปราศรัยที่ถนนราชดำเนิน เมื่อปี 2554 กล่าวกระทบต่อการประกอบธุรกิจของคิงเพาเวอร์ มีการฟ้องคดีอาญาความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดชั้นฎีกาแล้วให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่ให้รอลงอาญานายประพันธ์ เป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ศาลแพ่งประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำ พ.1410/2560 โดยศาลนัดพร้อมคู่ความวันที่ 12 มิถุนายน เวลา 13.30 น